

คู่มือออนไลน์

(1 กรกฎาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

โชคดีในเรื่องผู้หญิง ทุกข์ ก็ในเรื่องผู้หญิง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ทำใหม่ เกิดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2502 เวลา 03.40 น. จันทบุรี เพศชาย

คุณทำใหม่เขียนมาถามแบบสั้นสั้นอีกแล้ว และไม่ได้ให้รายละเอียดอะไร หรือ มีคำถามที่เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ผมจึงไม่ทราบว่า แท้ที่จริงแล้ว คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรกันแน่

อย่างไรก็ตาม ก็จะพยายามเขียนอธิบายดวงชะตาให้ตรงกับคำถามที่คุณถามมาก็แล้วกัน

คำถามแรก โชคลาภ

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณ ผมจะพิจารณาดวงชะตาพื้นฐานของคุณเสียก่อน

ดวงชะตาของคุณทำใหม่ เป็นดวงที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อุบัติเหตุ การเสียเลือดเนื้อ การสูญเสียอย่างกะทันหันมาก ดวงแบบนี้ มีโอกาสมากที่จะเป็นนายแพทย์ วิศวกร ทหาร ตำรวจ หรือ คนที่ต้องทำงานแบบเสี่ยงอันตราย

แต่คุณก็เป็นคนโชคดีมากคนหนึ่ง อาจเรียกได้ว่า พกโชคดีเอาไว้ในกระเป๋ามาด้วยตั้งแต่เกิด คุณจึงรอดพ้นอุบัติเหตุ หรือ การเสียเลือดเนื้อ เสียชีวิตมาได้ตลอด

แต่ก็ขอเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560 และช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 อีกช่วงหนึ่งด้วย

อย่างที่บอกไปว่า คุณเป็นคนพกโชคดีมาด้วยตั้งแต่เกิด แต่กลับกลายเป็นว่า โชคดีที่คุณได้รับมานั้น ไม่ใช่เป็นโชคดีในเรื่องการเงิน แต่กลายเป็นว่า คุณมีโชคดีในเรื่องความสัมพันธ์ทางความรัก โชคดีในเรื่องผู้หญิง โชคดีในเรื่องเซ็กซ์

ถ้าจะพูดไป ในช่วงวัยหนุ่มของคุณ คงจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ขาดสาย และส่วนใหญ่ก็เป็นประเภท เปิดปูปิดคืบ จับไว้มาก แต่ผู้หญิงเหล่านั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงประเภทไม่มีที่ไปที่ไป ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป

ดังนั้น ความรักในแบบครอบครัวของคุณจึงดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรนัก หรือ คุณอาจจะหย่าร้างเลิกราไปแล้วก็ได้

คำถามที่สอง ศัตรู

คุณทำไหม ไม่ได้ขยายความ คำว่า ศัตรูของคุณในที่นี้เป็นศัตรูในเรื่องอะไร แต่เมื่อมองในดวงชะตาโดยรวมก็เห็นว่า ศัตรูของคุณก็มักจะเป็นบริวารใกล้ชิดตัวคุณส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ เจ้านายของคุณ หรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณ ก็อาจจะเป็นศัตรูของคุณได้

ที่น่ากลัวก็คือ ศัตรูโดยตรงที่เผชิญหน้ากัน อาจจะเป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนร่วมกัน หรือ ศัตรูเปิดเผยที่เปิดหน้าชก เปิดเผยตัวอย่างเห็นๆกับคุณ ศัตรูประเภทนี้เองที่จะทำให้คุณเสียเลือดเสียเนื้อ เลือดตกยางออกได้

ศัตรูอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือ ผู้หญิง และ ความรักที่ไม่ค่อยชัดเจน ดูเหมือนว่า จะสร้างแต่ความทุกข์ใจให้คุณ ยิ่งคุณมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่าใด ความทุกข์ของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

อีกอย่างหนึ่งที่สร้างความทุกข์ให้ก็คือ การพูดจาติดต่อดูสารกับคนอื่นๆ เรื่องนี้ต้องระวังมากๆ

คำถามสุดท้าย อาชีพ ข้อควรระวังหรือหลีกเลี่ยงครับ

เรื่องอาชีพก็ตามที่ผมได้พูดไปข้างต้น ส่วนที่จะไปแนะนำอาชีพอื่นๆให้คุณ ก็ดูท่าว่าจะเข้าไปสักหน่อย เพราะตอนนี้คุณก็อายุ 57 ปีเข้าไปแล้ว จะเริ่มต้นอาชีพอะไรใหม่ๆก็คงจะไม่ช่วยแล้ว

ที่จะเตือนก็คือเรื่องการขับรถขับรา ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมันเดือนเอาไว้ในดวงชะตาเดิมแล้ว รอแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ ดังนั้น หากไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ไม่แน่ว่า คุณเป็นคนคึกคักด้วยรีเปลา

ส่วนโรคภัยที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ โรคที่เกี่ยวกับต่อมต่างๆ โรคเกี่ยวกับตา โรคเบาหวาน คอเรสเตอรอล โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร และ โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ และ โรคน้ำเชื้ออสุจิ

หวังว่าคงจะตอบคำถามของคุณทำไหมได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณทำไหม ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ เหลือคิวในการพยากรณ์อีกแค่ 2 คิวเท่านั้น ครับ หากส่งคำถามมา ก็จะได้รับพยากรณ์ในไม่ช้าครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ สงบ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลตอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

